



# เอกสารข่าว

## คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วุฒิสภา



วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะอนุกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม  
ในคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา  
ได้มีการประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาศึกษา  
(ร่าง) รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม



**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมได้พิจารณาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของ (ร่าง) รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ ส่วนของผู้กำกับดูแล/ตรวจสอบ (กระทรวงอุตสาหกรรมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (Waste Regulator : WR) สรุปได้ดังนี้  
๑) กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้รับการสนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการด้านการกำกับดูแล ตรวจสอบและสนับสนุนผู้ประกอบการโรงงาน อุตสาหกรรมให้เข้าสู่ระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ตามตัวชี้วัดของการปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดเล็ก **ข้อเสนอแนะ** เนื่องจากมีการกำหนดตัวชี้วัดของการปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดให้กากอุตสาหกรรมอันตรายต้องได้รับการจัดการอย่างถูกต้องร้อยละ ๙๕ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนั้นสำนักงานงบประมาณต้องสนับสนุนงบประมาณให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ในการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและสนับสนุนผู้ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมให้เข้าสู่ระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

๒) กระทรวงอุตสาหกรรมมีบุคลากรไม่เพียงพอในการติดตามตรวจสอบระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม ทำให้เกิดปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมทั่วไป และกากอุตสาหกรรมอันตราย

**ข้อเสนอแนะ** (๑) กระทรวงอุตสาหกรรมต้องเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ให้สามารถปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม ให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยเฉพาะบุคลากรในสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดให้มีศักยภาพเพียงพอในการรองรับภารกิจของหน่วยงาน ตามนโยบายของกระทรวง อุตสาหกรรม รวมทั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องติดตาม ประเมินผลและให้คำแนะนำกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (๒) กระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมาย ให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินการกำกับดูแลกากอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรม (๓) กรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องเร่งรัดออกกฎหมายลำดับรอง เพื่อให้มีระบบการรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการโรงงาน (Self – Declaration) และการ ขึ้นทะเบียน/กำกับดูแลผู้ตรวจสอบเอกชน (Third Party) ที่สามารถ ทำงาน และรายงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นระบบและทันต่อเหตุการณ์

๓) ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบำบัดและฟื้นฟู สถานที่ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมอันตราย

**ข้อเสนอแนะ** (๑) กรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องเป็นผู้ดำเนินการประสานสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อขอใช้เงินกองทุน สิ่งแวดล้อมในการบำบัดและฟื้นฟูสถานที่ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมอันตราย (๒) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรปรับปรุง พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการใช้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อการบำบัดและฟื้นฟูสถานที่ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมอันตราย ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

๔) ข้อมูลกากอุตสาหกรรมที่รายงานจากสถานประกอบการบางครั้งไม่น่าเชื่อถือ ส่งผลต่อคุณภาพฐานข้อมูลกากอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

**ข้อเสนอแนะ** (๑) กระทรวงอุตสาหกรรมต้องสั่งการให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีการตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของการรายงานข้อมูล ชนิดและปริมาณกากอุตสาหกรรมในแต่ละปี รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ทำการสุ่มตรวจสอบโรงงานเพื่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล กากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในโรงงาน โดยเฉพาะโรงงานที่เห็นว่ามีความเสี่ยงหรือที่มีความผิดปกติของข้อมูล ชนิดและปริมาณกากอุตสาหกรรม และควรเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ (Public Disclosure) (๒) ควรเร่งรัดการดำเนินการจัดทำทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (Pollutant Release and Transfer Registers: PRTR) ให้ครอบคลุม โรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด เพื่อให้ประเทศมีระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงได้

๕) สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่ครอบคลุม ถึงสถานประกอบการที่มีกำลังเครื่องจักรน้อยกว่า ๕๐ แรงม้าหรือคนงานน้อยกว่า ๕๐ คน ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นผู้กำกับดูแลสถานประกอบการเหล่านี้ แต่ขณะนี้อค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดความพร้อมในการกำกับดูแล เนื่องจากขาดข้อ กฎหมายรองรับเกี่ยวกับประเภทสถานประกอบการที่เพิ่มเติมจากที่กำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ (จำนวน ๑๔๑ ประเภท)

**ข้อเสนอแนะ** (๑) กระทรวงสาธารณสุข ต้องเร่งรัดออกกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง หรือคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดการ กากอุตสาหกรรมซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นกากอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อกำหนดท้องถิ่น ซึ่งออกตาม ความในกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ต่อไป (๒) กระทรวงสาธารณสุขต้องให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ การดำเนินการกำกับดูแลสถานประกอบการที่มีกำลังเครื่องจักรน้อยกว่า ๕๐ แรงม้าหรือคนงานน้อยกว่า ๕๐ คน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากอุตสาหกรรม โดยให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่สืบเนื่องมาจากพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒)

